



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมคน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน 360 คมชัดลึก มติชน</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว ศูนย์และทีมงานวิ่งมาถึงรพ.ศิริราช วันที่ 6 ธ.ค. เวลา 06.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัครวงคณ มอบเงินที่บุคลากรรพ.ศิริราช หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ 946,116 บาท โดยมีบุคลากรแพทย์และพยาบาลรพ.ศิริราช ร่วมกันปรบมือต้อนรับ พร้อมถือป้ายให้กำลังใจ -เวลา 16.30 น. ที่สนามยิงปืน ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีประชาชนชาว จ.นนทบุรี ร่วมบริจาคเงินกว่า 10 ล้านบาท -นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเข้าโครงการ 1 ล้านบาท พร้อมขอบคุณคุณตุนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศ -ที่ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี มีการประชุมส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมต้อนรับตุน ที่จะวิ่งถึง จ.สุพรรณบุรี บ้านเกิด ในวันที่ 7-8 ธ.ค.นี้ พร้อมเตรียมทีมแพทย์ ทีมพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแอด-คาราบาว จะขึ้นเล่นดนตรีไฟลด์ของและร่วมวิ่งกับตุน ส่วนวันที่ 8 ธ.ค. จะเริ่มวิ่งเวลา 03.00 น. และ 19.00 น. ถึงบิมน้ำมัน ปตท. เดิมบางฯ จากนั้นนั่งรถเข้าที่พัก ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดชัยนาท ส่วนยอดเงินบริจาคขณะนี้กว่า 594 ล้านบาท
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพ ธุรกิจ เดลินิวส์ แนว หน้า มติชน สยามรัฐ</p>	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. เปิดเผยว่า ประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นใช้วัคซีนเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรค แต่เน้นการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเกิดผลข้างเคียง เนื่องจากคนไทยอยู่ในเขตร้อนมีโอกาสดูแลรักษาและฉีดวัคซีนแล้ว สธ.ได้ให้ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งออกข้อบ่งชี้ในการใช้วัคซีนไขเลือดออก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันไขเลือดออกมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 60 เมื่อฉีดแล้วยังมีโอกาสป่วยได้ แต่คนที่ภูมิคุ้มกันแล้วไปฉีดวัคซีนอาจจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น เมื่อป่วยก็จะเป็นน้อย จึงยังคงมาตรการเดิมคือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผอ.กองโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพิจารณาจะรับวัคซีนเป็นอำนาจของอย. ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการสั่งระงับ วัคซีนตัวนี้มีการใช้บ้างในรพ.เอกชน แต่ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับฉีดทั่วไปภายในประเทศ โดยวันที่ 7 ธ.ค.นี้ กรมควบคุมโรคจะมีการหารือเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับผลข้างเคียงของวัคซีนอาจไม่รุนแรงนัก แต่หากฉีดในเด็กที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีอาการมากกว่าเด็กที่ติดเชื้อมาแล้ว -นพ.ทวี โชคพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บ่ายวันนี้ (7 ธ.ค.) จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลจากการฉีดวัคซีนไขเลือดออกในประเทศไทยฟิลิปปินส์ ในส่วนของประเทศไทยเท่าที่ทราบมีการฉีดในรพ.เอกชน คาดว่าตอนนี้มีการนำเข้าและฉีดไปแค่ประมาณพันคนเท่านั้น แต่ที่ฟิลิปปินส์มียอดสูงถึงแสนคน จึงต้องให้นักสถิติร่วมประชุมด้วย เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้แน่ชัดก่อนร่วมกับ สธ. แจ้งให้สาธารณสุขชนทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ สำหรับคนที่กำลังคิดจะฉีดวัคซีนดังกล่าวขอให้รอไปก่อน ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.กำลังรอผลการพิจารณาของสถาบันวัคซีนก่อน แล้วจึงจะพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศไทย -ผศ. ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค และอย. ต้องดำเนินการมากกว่าการรอผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดย 1.ต้องรวบรวมตัวเลขวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนและมีอยู่ในท้องตลาด 2.จำนวนประชาชนที่ฉีดวัคซีน 3.มีรายงานผู้รับวัคซีนแล้วเกิดปฏิกิริยาหรือมีผลข้างเคียงอย่างไร ต้องเปิดเผยข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือ และเชิญผู้ประกอบการที่นำเข้าวัคซีนดังกล่าวมาสอบถามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะยาหรือวัคซีนจะต้องมีระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ โดยวัคซีนป้องกันไขเลือดออก ขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐาน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคไขชิก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่รพ.ศรีธัญญา 1 คน เนื่องจากมาตรวจเลือด ขณะนี้แพทย์ได้ดูแลและเฝ้าระวังแล้ว ไม่มีการระบาดอย่างที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย หากมีอะไรขอให้รับฟังข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคเป็นหลัก</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อแถบ รพ.ศรีธัญญาอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ รพ.เป็นสถานที่คนเข้าออกมาก ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นต้องเฝ้าระวังในรพ.ศรีธัญญา และรพ.รัฐอื่น ๆ ด้วย โดยตั้งแต่พบการติดเชื้อในประเทศไทย ได้มีการเฝ้าระวังมาตลอด ซึ่งยังไม่พบความผิดปกติกับหญิงตั้งครรภ์หรือเด็กทารก โรคนี้เกิดจากยุงลาย ถ้าป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด จะป้องกันได้ทั้งโรคไข้ติดเชื้อซิกาและโรคไข้เลือดออก</p> <p>-นพ.ศิริศักดิ์ ธิติพิภพรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อซิกาในรพ.ศรีธัญญาเป็นบุคลากรหญิง ตั้งครรภ์ 27 สัปดาห์ ขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยอีก 2 ราย สำนักกระบวนวิทยายู่ระหว่างการสอบสวนการติดเชื้อว่ามาจากที่ใด โดยทางรพ.ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไขชิกาและไข้เลือดออกแล้ว</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยที่ จ.ตรัง ในวันที่ 8 ธ.ค. โดยตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 6 ธ.ค. ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,515,986 คน เสียชีวิต 15 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ และสตูล ส่วน จ.ปัตตานี ระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ นายอำเภอเมืองปัตตานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจรักษาโรคและสอบถามสภาพจิตใจ กลุ่มที่น้ำท่วมคือผู้ป่วยติดเชื้อและคนชรา ขึ้นต้นได้เตรียมแผนการช่วยเหลือเป็น 2 ระดับ 1.การอพยพฝากไว้กับบ้านญาติหรือเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกน้ำท่วม 2.การลำเลียงผู้ป่วยไปยังรพ.โดยทีมแพทย์และ อสม.ในพื้นที่ และจะมีเรือคอยติดตามดูอาการและเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว เกิดน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร บริเวณหน้ารพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช น้ำป่าไหลเข้าท่วมห้องจ่ายยา และห้องผู้ป่วยนอก สูงประมาณ 30 ซม. ต้องขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค และรับผู้ป่วยนอกบนชั้น 2 ของอาคาร โดยรพ.ยังเปิดบริการตามปกติ แต่การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก ญาติและผู้ป่วยต้องนั่งเรือของปภ.ท่าศาลามารับบริการ</p>
<p>มติชน</p>	<p>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ต้นแบบหลักประกันสุขภาพไทย ผลิตไปสู่สังคมโลก และกล่าวว่า วันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก รมรณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสุขภาพดี โดยการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนก่อนปี 2573 และได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมเวทีวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก 12-15 ธ.ค.นี้ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะบรรยายในหัวข้อ อนาคตของระบบสุขภาพ ต้นแบบการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในยุคต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กระตุ้นส่งออกสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าว "เปิดตลาดสมุนไพรครบวงจรยุค 4.0" และกล่าวว่า ตลาดส่งออกสมุนไพรของไทยมีมูลค่าถึง 1.8 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้เพิ่มมูลค่าเป็น 3.6 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี แต่สัดส่วนของคนไทยที่ใช้สมุนไพรในแง่ต่าง ๆ ยังมีเพียงร้อยละ 5-6 เพื่อส่งเสริมการใช้และการส่งออกสมุนไพรไทยให้มากขึ้น กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดงานมหานครสมุนไพร ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระหว่างวันที่ 15-25 ธ.ค. เพื่อทดลองตลาด โดยอาจจะจัดประมาณ 2-3 รอบ หากได้ผลดีจะเปิดถาวร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแบบขายปลีกและขายส่งได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีเนื้อหาคลุมเครือ ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทั่งต่อการปฏิบัติของผู้ประกอบการรวมถึงภาคธุรกิจร้านอาหาร สมาคมจึงได้สรุปข้อเสนอนำเสนอต่อภาครัฐ 4 เรื่อง คือ 1.ปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจน ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสากล โดยระยะสั้น เสนอ สธ. ทบพ.ท. และจัดทำกฎหมายลูก และใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระยะยาว เสนอให้ภาครัฐแก้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 2.การตีความให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น การตีความข้อความบนฉลากเครื่องดื่ม 3.บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และ 4.บูรณาการด้านการศึกษาเกี่ยวกับโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไทยโพสต์	<p>บริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.รัชฎา</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภกิจ ศาสตร์สุวรรณ หรือโกไข่ และนางเครือสาย ศาสตร์สุวรรณ สามี-ภรรยาชาวตรัง บริจาคเงินส่วนตัว 30 ล้านบาท สร้างอาคารผู้ป่วยให้กับรพ.รัชฎา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 60 กม. เขตรอยต่อ จ. นครศรีธรรมราช และขาดแคลนห้องพักรักษาพิเศษสำหรับคนไข้ โดยเงินที่นำมาบริจาคเป็นเงินของพี่ชายนางเครือสายที่เสียชีวิตและไม่มีครอบครัว จึงนำมาบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับพี่ชาย โดยทำก่อนที่จะมีโครงการก้าวคนละก้าวๆ แต่ไม่มีการเปิดเผย</p> <p>นพ.ชัยณรงค์ มากเพ็ง ผู้อำนวยการรพ.รัชฎา เปิดเผยว่า อาคารที่สร้างมี 2 ชั้น ชื่ออาคารสมบัติ แก้วสมบูรณ์ มีห้องพักรักษาพิเศษ 23 ห้อง และห้องวีไอพี 2 ห้อง ทุกห้องจะมีเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันเหมือนรพ.เอกชน</p>
เดลินิวส์	<p>ระบบทำไบซิปซี</p> <p>-เสนอข่าว นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่เป็นโรคลมชักทั้งที่มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ท้ามีคำถามเรื่องการรื้อระบบการออกใบอนุญาตขับขี่รถใหม่ ว่า ขนส่งทางบกเตรียมเพิ่มโรคใหม่อีก 5 โรค ที่ไม่สามารถขอไบซิปซีได้ อาทิ โรคลมชัก, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ผ่าตัดสมอง และกล้ามเนื้อหัวใจตาย โดยต้องเร่งหารือกับแพทยสภาเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ให้ใช้ขอสรุปโดยเร็ว ก่อนเสนอร่างออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบสุขภาพผู้ขับขี่แท็กซี่ 5,346 ราย ระหว่าง ธ.ค. 2555-พ.ค. 2556 พบมีโรคประจำตัว ร้อยละ 33.1 โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 37 ปัญหาทางสายตา ร้อยละ 28.1 เบาหวาน ร้อยละ 26.1 โรคพาร์กินสันและระบบประสาทอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 โรคจิตเภท ร้อยละ 0.3 โรคลมชักร้อยละ 0.2 เป็นต้น โดยข้อมูลทางสถิติพบว่า โรคความดันโลหิตสูง ประวัติโรคประจำตัว และปัญหาทางสายตา มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุชัดเจน เพราะจะส่งผลให้การตัดสินใจช้าลง ซึ่งการตรวจสอบสุขภาพเพื่อทำไบซิปซีมีเพียงการตรวจสายตา ตรวจปฏิกิริยา และตรวจตามใบรับรองแพทย์ 5 โรคเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความครอบคลุมต่อโรค กรมการแพทย์โดยรพ.นพรัตน์ราชธานี จึงได้เริ่มจัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพเพื่อทำไบซิปซี</p>
ข่าวสด	<p>ศูนย์ผ่าตัดโรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม ภู่วโรดม ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท ว่า สถาบันประสาทวิทยาเป็นศูนย์ผ่าตัดโรคลมชัก 1 ใน 5 ของไทย มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ศูนย์ผ่าตัดโรคลมชักระดับ 4 การผ่าตัดดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ใกล้เคียงกับการผ่าตัดของประเทศในตะวันตก เปรียบเทียบได้กับประเทศแคนาดา ในอนาคตจะมีการผ่าตัดโรคลมชักด้วยหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch